

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1685 ราคา 10.00 บาท

“รัชดา” เตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นศูนย์เครดิตบูโร ชูขึ้นบัญชีดำหลอกลวงโอนเงิน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ได้มีวิวัฒนาการที่ทำให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น สร้างสถานการณ์ให้ตื่นตระหนกด้วยวิธีการต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ล่าสุด พบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทำการแอบอ้างชื่อเป็นศูนย์เครดิตบูโร หลอกลวงว่า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะถูกขึ้นบัญชีดำ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ รวมทั้งห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปตามที่คอลเซ็นเตอร์บอก ทั้งนี้ เครดิตบูโร ไม่มีนโยบายการโทร.หาประชาชนรูปแบบคอลเซ็นเตอร์แจ้งเตือนใดๆ และไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ สำหรับประชาชนที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์หรือคลิปเสียงผ่านไลน์จากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีข้อความแอบอ้างว่า “สวัสดิ์คะ ศูนย์เครดิตบูโร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน จะถูกขึ้นบัญชีดำ ภายใน 1 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัย กรุณาถือสายรอ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับสาย” ขอย้ำวิตกกังวล และหลงเชื่อ ข้อความดังกล่าวเป็นของมิจฉาชีพ ไม่ใช่ของเครดิตบูโร

“เครดิตบูโร หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีเงินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งส่งมาจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร โดยข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลบ่งชี้ คือ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า 2. ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระหนี้ จำแนกเป็นรายบัญชีที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันการเงินและบริษัทสมาชิก เป็นต้น เครดิตบูโร ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ หรือแบล็กลิสต์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร หากบุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน แจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th” นางสาวรัชดา กล่าว

“ธนกร” ชัดฝ่ายค้าน อย่าด้อยค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจงช่วยประชาชนได้จริง ทำเนียบจริงประกาศยกเลิก

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 15 ก.ย. 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 13,111,355 ราย โดยประชาชนที่สนใจนั้น สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด โดยผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5-8 ก.ย. ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ส่วนผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2565 สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันศุกร์ถัดไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 2565

“ยืนยันว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นนโยบายที่เข้าถึงและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าผมไปลงพื้นที่จังหวัดไหน จะมีประชาชนมาฝากขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาโหม แทบทุกครั้ง ที่คิดนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนการที่ฝ่ายค้านพยายามออกมามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ไม่น่าใจว่าเป็นความต้องการจากใจจริงๆ หรือเปล่า ถ้าหากเป็นความตั้งใจจริง ก็ขอให้ประกาศออกมาให้ชัดเจนไปเลยว่า หากการเลือกตั้งสมัยหน้าฝ่ายค้านได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาล จะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่า ควรจะให้โอกาสฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งสมัยหน้าดีหรือไม่” นายธนกร กล่าว

“จรินทร์” ตอกกลับ “สมคิด” ชัดนโยบายประกันรายได้ ของ ปชป. ถามตอนเป็นรัฐบาลทำไมไม่คิด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) กล่าวโหวตวิสัยทัศน์ที่ จ.ภูเก็ต พาดพิงพรรคประชาธิปัตย์ถึงโครงการประกันรายได้ และบอกว่า ประชาชนต้องการ ส.ส. ไม่ใช่เสาไฟฟ้า ว่า เรื่องประกันรายได้ ถ้าเป็นเรื่องหมูๆ นายสมคิด คงคิดออกมานานแล้ว เพราะก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนหน้านั้น ซึ่งก็ต้องไปถามว่าทำไมตอนนั้น ถึงคิดไม่ออก ทั้งนี้ ประกันรายได้ถือเป็นหลักประกันให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศในเรื่องรายได้ คนที่อยู่บนหอคอยงาช้างคงไม่เข้าใจว่าประชาชนและเกษตรกรทุกข์ยากลำบากอย่างไร โดยนโยบายประกันรายได้จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกร และต่อไปจะเป็นหลักประกันให้คนไทยทั่วประเทศต่อไป ถือเป็นประโยชน์ ตนอยากให้ทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่อยากให้นับหนึ่งที่ไม่สร้างสรรค์แล้ว มาแข่งขันด้วยความดี ผลงาน และนโยบายจะดีที่สุด การเมืองจะได้พัฒนาต่อไป

“แม้ว่าทุกพรรคจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่อยากให้หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยและคนภาคใต้อยากเห็น ไม่ใช่ชนับหนึ่งก็กลายเป็นวสีดีแต่คำ ดีแต่ว่าคนอื่น ผมไม่อยากเห็นสิ่งนี้แล้ว” นายจรินทร์ กล่าว

มูมกาศ

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหากำไร

บริษัทขายที่ดินเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องใช้ราคาที่ได้รับหรือราคาตามสัญญาขายที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ซื้อขายในวันที่มีการโอน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า มาเป็นฐานในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ

(กค 0706/5070 ลว. 17 มี.ย. 2548)

กรณีลูกหนี้ขายที่ดินโดยติดภาระจำนองให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ภาระจำนอง ที่ผู้ซื้อรับภาระไปนั้นผู้ขายจะต้องนำมารวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงินเป็นรายได้หรือรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ด้วย ภาระจำนองที่ติดไปกับที่ดินที่มีจำนวนเงินที่ลูกหนี้ได้นำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 418)

(กค 0706/4522 ลว. 3 มี.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท ลาโนเพิร์ล (ไทยแลนด์) จำกัด

15 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 14/8 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี ดังนี้
 - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีของบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายพิศาล เชาวลิธ
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ